

ชื่อเรื่อง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/3 ในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ผู้วิจัย	นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
สาขา	การบัญชี
หน่วยงานที่ทำวิจัย	วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สังกัด	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีที่ทำวิจัย	2564

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/3 ในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้แบบฝึกทักษะ และเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2/3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบทดสอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 20201-2005 ซึ่งใช้วิธีการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน

#### การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล

1. สสำรวจและระบุปัญหา เมื่อตรวจผลงานนักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดที่ส่งมาครั้งแรกแล้วพบว่า ความรู้ทางบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขั้นพื้นฐานไม่ดี การคำนวณไม่ถูกต้อง ไม่เรียบร้อย คะแนนการประเมินผลงานโดยผู้สอน ได้เพียง 2 คะแนน จาก 20 คะแนนจึงดำเนินการหาสาเหตุที่นักเรียน ไม่สามารถภาษีได้ถูกต้องตามหลักการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยการพูดคุยซักถามนักเรียนอย่างไม่เป็นทางการ

#### 2. ดำเนินการสร้างและพัฒนากิจกรรมจัดทำแบบฝึกสร้างทักษะ โดย

2.1 จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบหลังเรียน พร้อมอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่อง ร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข

#### 2.2 นักเรียนปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกทักษะ และนำเสนอเพื่อตรวจผลการปรับปรุงแก้ไข

จากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี ที่เรียน วิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 20201-2005 ซึ่งใช้วิธีการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นที่น่าพอใจ โดยมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 7.46 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เป็น 15.00 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน เรียน ซึ่งมีเพียง 7.46